



❖❖ เริ่มต้นกับศักยภาพของความแข็งแกร่ง หลังยอดรายได้และกำไรเริ่มรับรู้หลังเข้าซื้อกิจการของเหมราชพัฒนาที่ดิน แถมธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า ก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า!!!

แ่วว่า “นพ.สมยศ อนันตประยูร” นายใหญ่แห่งค่าย ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น หรือ WHA กำลังดวงเฮงเพราะงบรายได้ครึ่งปีหลังสวยแจ่ม จนหดตัวเลขแทบไม่ทัน!!! งานนี้ บอสสมยศเร่งเครื่องต่อทันทีกับการขายสินทรัพย์เข้า REIT อีก 1.42 หมื่นล้าน!!! แบบนี้เรียกว่ารายชดเชยกันไม่รู้จบจริงๆ !!! ❖❖ เรียกว่าเปิดตัวพันธมิตรใหม่ไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับฝาแฝด “เมฆ-หมอก เกียรติ-เกียรติ กัญจนะโกดิก” ผู้นำการตลาดเชิงสร้างสรรค์อย่างครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน แม่ทัพใหญ่ บริษัท อินดิคซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) จับมือเตรียมเดินทางลุยงานกับคู่หูคนใหม่ “แมทธิว กิจโอธาน” แห่งบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เรียกว่างานนี้ตรงตามคอนเซ็ปต์ “3M” เหมือนเมื่อตอนแถลงข่าว เบ๊ะ! !!! ❖❖ งานนี้ 2 แฝดเลยเดินเข้าตึกแกรมมี เข้าไปลาที่ชายอย่างอากู “ไฟบูลย์ ดำรง



>>> นพ.สมยศ อนันตประยูร



>>> กิตติยาใจ ตรีเอกวิจิตร

ชัยธรรม” พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อขอบคุณ และเชยๆกูดบายในฐานะพาร์ตเนอร์ธุรกิจ ที่ร่วมทางกันมาตลอด 10 ปี!!! ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ งานนี้ต้องรอดูกันว่า คู่หูใหม่ “เมฆ-หมอก-แมทธิว” จะมีโปรเจกต์อะไรให้วงการได้ตื่นตื่นสมกับที่บอกว่าจะเป็นศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ หรือ Hub of Creativity ร่วมกัน รอชมตอนต่อไป...? ❖❖ สมกับเป็น

ศูนย์รวมคอสมेटิกชั้นนำจากทั่วโลก แปรนด์น้องใหม่ “STARDUST” (ละอองดาว) แต่เก่าด้วยทีมบริหาร นำโดย “กิตติยาใจ ตรีเอกวิจิตร” หลังจากเปิดให้บริการที่ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์รังสิต และซีคอน ศรีนครินทร์ ไปแล้ว ทีมบริหารยิ้มสวยสดใสกันทีเดียว ที่เห็นลูกค้าซื้อไปกระจายตลอดวัน ล่าสุดอัปเดตโปรโมชั่นต่อเนื่องตลอดเดือนเจ็ดส่งคอสมेटิก สกินแคร์ และน้ำหอม มาวัดใจลูกค้าให้ส่วนลดสูงถึง 50 เปอร์เซ็นต์...โอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะ อย่างนี้ต้องเรียกว่า น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ ❖❖ เพิ่งผ่านพ้นไปหมาดๆ สำหรับงานมหกรรม “mai Forum 2015” บอกเลยงานนี้บูธของ บมจ.เอ็นซีแอล อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โลจิสติกส์ (NCL) เค้าวเรี่ยอด! ตั้งแต่เข้ายันค่า เห็นได้จากแฟนคลับตบเท้าเข้าชมบูธไม่ขาดสาย โดยมีทีมผู้บริหารชุดใหญ่คอยต้อนรับและแท็กทีมกันให้ข้อมูลแบบลึกๆ ตลอดทั้งวัน... หุ่่มสุดตัวขนาดนี้ขอปรบมือให้ดังๆ ❖❖ ฟาก “ฟอร์ทสมาร์ท เซอร์วิส” ได้ถูกกล่าวอ้างถึงในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ ช่วงรายการเจาะข่าวเด่น ออกอากาศเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 กรณีการร้องเรียนเรื่องการติดตั้งตู้เติมเงินออนไลน์นี้ที่

ไม่ทำตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับ
ผู้ร่วมลงทุน ส่งผลให้เกิดความ
เสียหาย และกลุ่มคนจังหวัด
ลำปางได้ออกมาร้องเรียนนั้น !!!
และเนื้อหาช่วงหนึ่งในบท
สัมภาษณ์กล่าวว่าผู้เติมเงินดัง
กล่าวได้มีการพูดคุยทางด้าน
ธุรกิจกับทางบุญเติม ซึ่งเป็น
แบรนด์ผู้เติมเงินออนไลน์ที่ทาง
ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส) เป็น
ผู้ให้บริการ ทั้งนี้ทางบริษัท
ยืนยันว่า “ไม่มีการร่วมดำเนิน



>>> พงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์



>>> แมทธิว กิจโอธาน

ธุรกิจและดำเนินการใดๆ กับบริษัทผู้เติมเงิน
ดังกล่าวทั้งสิ้น” ดังนั้นทางบริษัทขอเรียนชี้แจง
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อ
ชื่อเสียงของบริษัท และให้ผู้ชมและผู้ที่เกี่ยวข้อง เกิด
ความชัดเจนเรื่องการดำเนินธุรกิจผู้เติมเงินที่ถูก
ต้อง?? ❖❖ สุดท้ายและท้ายสุดกับความแกร่ง
ของเติมโก้ หรือ DEMCO ล่าสุดเขียนหุ้นให้เป้าใหม่
ที่ 19.20 บาท!! หลังกลุ่ม KPN เข้าซื้อหุ้นทั้งหมด
ของ REC เรียกว่าปิดฉากปัญหาโครงสร้างผู้ถือ
หุ้น WEH ไปโดยปริยาย!!! และเหมือนฟ้าหลังฝน
เพราะจากนี้ไป เฮียต๋อย “พงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์”
นายใหญ่แห่งค่ายจะเริ่มรับรู้รายได้จากงานที่มี
อยู่ในมือถึง 6.1 พันล้าน!!! ❖❖ นาทีนี้นอกจากชีวิตจะดีดี
แล้วเฮียต๋อย ยังฮัมเพลงได้ตลอดเวลา เพราะกำลังจะคว้งงาน
จาก กฟผ. มูลค่าถึง 780 ล้าน!!! เห็นที่ยามนี้คงมีแต่คนจ้อง
มาหาเฮียกันชนิดหวัะไต่ไม่ไหวแล้ว เฮียยังมีดีอีกตรึมกับ
การเติบโตในครึ่งปีหลัง เรียกว่ายิ่งยาวไปถึงปี 59 กันเลยทีเดียว
แบบนี้จะไม่ให้เฮียต๋อยอารมณ์ดีได้อย่างไร!!! 🌍

ขาใจปากซอย